
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณ  

(ในคณะกรรมาธิการวิสามญับันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ 

และตรวจรายงานการประชุม) 

พิจารณาจัดทาํรางบนัทึกเจตนารมณรายมาตรา 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๐ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ 

........................... 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา 

 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเปดประชุมนะครับ  

ระเบียบที ่๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม เร่ืองที่กรรมาธิการทานแจงลาประชุม 

นะครับ ซึง่ที่แจงลาประชมุกบัผมมี ๒ ทานนะครับ ก็คือทานประธานคุณศรีวิการลาประชุมเนื่องจากติด

ภารกิจนะครับ แลวกท็านวัชรินทรติดเรื่องการประชุมที่กฤษฎีกา สวนของศรีวิการติดประชุมที่ไหน ผมไมได

จดไว ผมขออภัยที่จําไมได ผมไมทราบวาทางฝายอาจารยโสมสุดามีใครแจงไหมครับ  

  นางโสมสุดา ลียะวณิช  :  ไมมีคะ 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเรื่องอื่นมีเร่ืองแจงตอที่ประชุมทราบไหมครับ  

  นางภิรมณ เจริญรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :  ก็เปนเรื่องสบืเนื่องจากที่

คณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณไดเดินทางไปรวมสัมมนา แลวก็สังเกตการณการรับฟง 

ความคิดเหน็ของประชาชนทีจ่ังหวัดภูเก็ต และก็จังหวัดระนองระหวางวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ถงึ 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ที่ผานมานี่กม็ีทานประธานเดโช สวนานนท เปนประธานนําไปก็มีอาจารยสมเกียรติ  

มีคุณปทมาแลวก็ตัวดิฉันเอง ๔ ทานก็ไปรวมรับฟงความคิดเห็นในเบือ้งตน ซึง่กาํลงัทาํสรุปเปนรายงาน

เสนอที่ประชุมตอไปคะ 

  ประธาน  :  สวนสมยุ ไมใช ที่ไมเปนทางการใชไหมครับ ไปกันเองใชไหมครับ ไดทราบวา 

มีอนุกรรมาธิการบางทานดูเหมือนจะไปรวมดวยที่สมุย แลวก็จะมีเบตงอีก แตเบตงเปนเรื่องของทาน

ประธานโดยตรง ทานประธานเดโช ประธานกรรมาธกิารนะครับ  

ผมขออนุญาตแจงตอที่ประชุมอีกเรื่องหนึง่ คือในวันนี้เขามีการประชุมนอกรอบ 

ของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนะครับ ซึง่เดมิกําหนด 

ไววาจะทาํ ๒ วัน สรุปผลเปนอยางนี้ครับ ที่ประชุมนอกรอบอยากใหประชุมเปนทางการ เพราะฉะนั้น 

การประชุมนอกรอบ เมื่อเชานี้ก็มกีารอภิปรายกนันะครับ แตในที่สุดแลวที่เคยมีขาววาจะมกีารอภิปราย

เร่ืองพระพุทธศาสนาประเด็นอะไรตาง ๆ ไมมีการอภิปรายอะไรทัง้สิ้น มีเพียงแตการตกลงรูปแบบวาจะ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                        นวพร ๑/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐                                  

 

ประชุมกันอยางไรในที่สุดทีป่ระชุมเมื่อเชาก็ตกลงกนันะครับวา พรุงนี้เปนการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

เปนทางการทีห่องประชมุรัฐสภานะครับ แลวพรุงนี้เขาจะประชุมต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แลวกค็งจะ

ประชุมตอชวงบายดวย แลวก็ตอนเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา จะมีการประชุมของคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญทีห่องประชุมงบประมาณชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ นะครับ ซึ่งเปนทีป่ระชุมปกติของ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ พรุงนี้จะมกีารประชุมใหญ ๆ ซอนกนั ๒ เร่ืองเปนการประชุมเปน

ทางการของ สสร. ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา และตอถงึบายถึงเย็นนะครับ แลวก็บายโมงมีการประชุม 

ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนะครับ อันนี้ขออนุญาตแจงใหทราบสวน สสร. ประชุมที ่

อาคารรัฐสภา ๑ นะครับ ก็ตอนบายเขาเลกิประชุมไปเวลา๑๒.๓๐ นาฬิกา และเปนการประชุมนอกรอบ

ของ สสร. และในที่สุดก็ไมมีอะไร เขาก็ตกลงกนัเรื่องการแปรญัตติอะไรตาง ๆ เพราะฉะนั้นขัน้ตอน 

ในการแปรญัตติจะเริ่มของจริงก็คือ วนัพรุงนี้เชา ผมก็จะเร่ิมอนุญาตเรียนเปนเรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

นะครับ  

ระเบียบวาระที่ ๒ นะครับ รับรองบันทึกการประชุมนะครับ เปนการบนัทกึการประชมุ 

คร้ังที่ ๙ วนัจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ จากเอกสารเขาใจวา ทานอนุกรรมาธกิารและทานที่ปรึกษา 

เพิ่งจะเหน็นะครับ ขออนุญาตไปชานิดหนึ่งนะครับ หนาแรก จะเปนรายชื่อของอนุกรรมาธิการ 

ผูมาประชุม รายชื่อของอนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม แลวก็รายชื่อของทานที่ปรึกษา ผูชาํนาญการ 

นักวชิาการ ผูเขารวมประชุมนะครับ ซึง่มีตอมาถงึหนา ๒ นะครับ ถาหากวาชื่อพมิพผิด ตําแหนงพมิพ 

ผิดอะไรตาง ๆ ขอความกรุณาชวยแกไขดวยนะครับ หนาแรกมีแกไหมครับ ใชหรือไม 

  (ไมมีอนุกรรมาธิการขอแกไข) 

ประธาน  :  ไมมี ขออนุญาตผานมาหนา ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจง 

ตอที่ประชุม ไมมี ถามี ใหแกไขตรงไหนชวยแจงฝายเลขานุการไดเลยนะครับ ระเบียบวาระที ่๒ รับรอง

บันทกึการประชุมจํานวน ๒ คร้ังนะครับ ประชุมคร้ังที่แลวก็รับรองบนัทกึการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๐  

นะครับ แลวกรั็บรองบันทกึการประชุมคร้ังที ่๘/๒๕๕๐ ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่พิจารณานะครับ ตอมา 

ถึงหนา ๓ นะครับ และหนา ๔ นะครับ เชญิครับทานอาจารยวิจิตราครับ 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม  :  ขออนุญาตทานประธาน ในหนา ๑ คร้ังที ่๙ แตไมมี 

พ.ศ. ขอใหชวยเติมดวย 

ประธาน  :  คือตรงหัวกระดาษไมใส พ.ศ. ผมไปพูดคําวา พ.ศ. ขออภัย จริง ๆ แลว 

หัวกระดาษจะไมใส พ.ศ.  

  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม  :  มีครั้งที่ ๙ แตไมมทีับ ปกติตองมีไหม 

  ประธาน  :  จะเปนครั้งที่ ๙ หรือ คร้ังที ่๙/๒๕๕๐ ตามรปูแบบตองมีหรือไม ไมมี 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                       นวพร ๑/๓ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐                                 

 

ใชไหมครับ แตถาเปนในระเบียบวาระรับรองบันทึกการประชุมจะตองใสวา ๙/๒๕๕๐ ใชไหมครับ อันนัน้

ตามรูปแบบทีห่ัวกระดาษนะครับ เปนไปตามรูปแบบทีท่ํามาก็คือวา ใสวาครั้งที่ ๙ เฉย ๆ ขอบพระคุณครับ 

อันนี้เปนเรื่อง Format ครับ โอ.เค. ครับ ทั่วไปเขาใสครับ แตทีนี่ไมใสครับ  

  นางนลนิี ทวีสิน  :  ขอโทษนะคะ พอดีเหน็ขางในมนัมวีาครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ ทีนี้ขางบน 

มันไมมีมนัแปลก ๆ อยูเหมือนกนั 

  (นางภิรมณ เจริญรุง (นิติกร ๗ ว. สํานกักรรมาธิการ ๓)   :  ขออธิบายนิดหนึ่งวา หนูจะขอ

แกในสวนของหนาที ่๒ ทีท่ับเอาออกไป เพราะตามปกติเราไมใสทับ 

  ประธาน  :  ถงึหนา ๒ ๒.๑ กับ ๒.๒ โอ.เค. ครับ คร้ังที่ ๗ เฉย ๆ แลวก็คร้ังที่ ๘ เฉย ๆ  

นะครับ ขอบคุณครับ หนา ๓ ถาไมม ีขออนญุาตผานนะครับ หนา ๔ ความเห็นเบื้องตนในการจัดทาํบันทกึ

เจตนารมณ คร้ังที่ ๑ ใน ๕๐ หนาแรกครับผม ตัดคําวา หนา คําที ่๒ ของบรรทัดนี้ออกนะครับ ใน ๕๐  

หนาแรก นะครับ ยอหนาสุดทายบรรทัดที่ ๒ ใน ๕๐ หนาแรก ขอบคุณครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ๕๐ หนาแรก 

  ประธาน  :  ในหนา ๔ ที่จริงชื่อที่เราใชในเครื่องหมายคาํพูดหนา ๔ บรรทัดที่ ๓ นะครับ 

ขอมูลเบื้องตนในการจัดทําบนัทกึเจตนารมณตก คําวา ของรางรัฐธรรมนูญครับ เนื่องจากเราใสเครือ่งหมาย

คําพูดขอใหชวยถือตามหวักระดาษของอนันี ้ณ วนันั้นหรือครับ ถาอยางนัน้ผมตองขออนุญาตเพิ่มในวาระ

เร่ืองที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุมขออนญุาตเพิ่ม ๑ เร่ืองก็คือมีการเปลี่ยนแปลงชือ่การรายงาน คร้ังที่ ๑ 

เปนวา ขอมูลเบื้องตนในการจัดทําบนัทกึเจตนารมณของรางรัฐธรรมนญู คร้ังที่ ๑ วาดวยประเด็นในการ 

รางรัฐธรรมนญู อันนีเ้ปนเอกสารที่เสนอกรรมาธิการไปเมื่อศุกรที่แลว แลวก็จะมกีารพิจารณาตอในวนัศุกร 

นี้นะครับ ขออนุญาตทวนอีกรอบหนึ่งนะครบั ชื่อก็คือ ขอมูลเบื้องตนในการจัดทาํบันทึกเจตนารมณของ 

รางรัฐธรรมนญู คร้ังที่ ๑ วาดวยประเด็นในการรางรัฐธรรมนูญ นะครับ อันนี้ขอเพิ่มเรื่องที่ประธานจะแจง 

ตอที่ประชุมนอกนัน้เราไมแกในบนัทึกการประชุมที่เคยประชุมไปนะครับ ขอบพระคุณครับ ระเบียบ 

วาระที่ ๔ เร่ืองอื่น ๆ ๔.๑ กบั ๔.๒ ไมมีปญหาอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นที่ประชุมกม็ีมติใหรับรองบันทกึการ

ประชุมโดยมีการแกไขขอความในหนา ๒ และหนา ๓ นะครับ ขอบพระคุณครับ   

ตอไประเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณาพจิารณาจัดทาํรางบันทึกเจตนารมณรายมาตรา  

เรามีปญหาครับ คือเอกสารยังไมมา ถาอยางนัน้เมื่อสักครูในเรื่องของรูปแบบการนาํเสนอตาง ๆ ทาน

คุณหญิงกุลทรัพยไดเร่ิมตนอภิปรายไปแลว เราจะมาจดในสวนนี ้และก็ตอดวยของทานอาจารยอําไพ  

ทีนี้ผมก็คงจะตองตอจากเมือ่สักครูนี้นะครับ จริง ๆ แลว วนันี้ผมก็ตองขอขอบคุณดอกเตอรนลินีเปนอยาง

ยิ่งนะครับ ทีม่ารวมประชุมไมทราบวาจะขอความเห็นในเรื่องที่ตอจากคุณหญิงกุลทรัพย แลวก็อาจารย 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ            นวพร ๑/๔ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐                                  

 

อําไพไดไหมครับ วาทานมีความคิดเห็นวาอยางไรวา เร่ืองการจัดทํารางบันทึกเจตนารมณมีขอสังเกต

อยางไรนะครับ เชิญครับ 

  นางนลนิี ทวีสิน  :  เดี๋ยวตองขออนุญาตฟงตอไปนิด จึงจะจับประเด็นได 

  ประธาน  :  เชญิทานคุณหญิงกุลทรัพยครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  คุยกนัไปพลาง ๆ กอนที่เอกสารมา วาหนาตาของ

รูปแบบหรือฟอรมมันจะเปนหนาตาอยางไรใชไหม ถาเราจะนึกใจในวาจะตองมมีาตราวาอยางนี้ ๆ  

แลวก็ขอความของมาตรา ถาอยางนั้นกต็องมีอีกชองหนึง่วา เจตนารมณคืออะไรอยางนี้ใชไหมครับ และที่

จะมีหมายเหตกุ็มีอีกชองหนึง่อยางนัน้ อันนี้เปนขอเสนอความคิดเหน็เทาที่คิดไดตอนนีน้ะคะ 

  ประธาน  :  ตามทีเ่ราคุยกนั เราคุยกนัหลายครั้ง แตวาครั้งหลังสุดเราไมอยากใหนาํเสนอ

ในรูปแบบของตารางอยากใหนาํเสนอในรปูแบบไมอยูในตาราง แตวาเปนคลาย ๆ เปนหนังสือธรรมดา ๆ 

นะครับ ซึง่จากทีพ่ยายามออกแบบนะครบั ก็พยายามจะออกแบบวา มาตราตอนนี้เรามี ๒๙๙ มาตรา  

เราก็จะลอมกรอบสี่เหลี่ยม เสร็จแลวก็จะพยายามที่จะบนัทกึวา มนัตองการอะไร เสร็จแลวที่มนัละเอียด ๆ 

ทั้งหลาย จะเปนตารางครับ แลวเปนภาคผนวก ซึง่มาจากไหนมนัก็ตองมาจากประชาชน มาจาก ๑๒ 

องคกร ซึ่งเขาไปรายงานตอสภารางรัฐธรรมนูญจะเปนภาคผนวก แลวก็บันทึกอยางละเอียดที่เขาแปรญัตติ

อะไรตาง ๆ  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  อันนั้นไมใชบันทึกเจตนารมณ อันนัน้จะฟงความเห็น 

ที่เราไปสกัดมาจากประชาชน องคกร หรือไปจัดการประชาพิจารณตองเปนอกีเรื่องหนึ่ง แตวาถาบนัทกึ

เจตนารมณมนัควรจะเปนเฉพาะเลย จะเปนรูปแบบอยางนั้นก็ได เพื่อไมใหเปลืองหนากระดาษ อาจจะมี

เจตนารมณยาวมาตราหนึง่มี ๓ บรรทัด แลวทาํเปนความเรียงแตวาควรจะทาํใหมนัแตกตางกนั เชนตัว

มาตราเปนตัวพิเศษหรืออยูในกรอบอะไรกแ็ลวแตอยางนัน้ เพื่อจะอานเขาใจงาย ๆ เจตนารมณนีก้็คอื 

หมายความวา เบื้องหลงัของการออกกฎหมายฉบับนี้ตองการอะไรมีวตัถุประสงคอะไร และตองการผลอะไร

นั่นคือเจตนารมณ เพราะวาอยางที่เคยเสนอทนีี่แลววา ตอไปในอนาคตเวลากฎหมายรัฐธรรมนูญอาจจะมี

ปญหาที่จะตองมาตีความ วาจะตองมาถกเถียงกันวาอยางนี้อยางนั้นกจ็ะตองดูเจตนารมณ ซึ่งเวลาที ่สสร. 

ไปราง เขามีความเหน็อยางไร เขาอภิปรายวาทําไมเขาถึงตกลงใจกนัวาใหออกกฎหมายแบบนี ้นี้คือตัวนี่

เฉพาะ สวนทีว่ารายละเอียดปกยอยไป ควรจะเปนคูมือหรือเปนอะไรก็แลวแต  

ประธาน  :  เขาใจวาจะเปนแนวทางเดียวกัน เชิญดอกเตอรนลินีครับ 

นางนลนิี ทวีสิน  :  อยากเรียนถามทานอาจารยนิดหนึง่ คือ ไมใชวาจะมีรูปแบบการ 

นําเสนอรูปแบบอื่นดวยหรือเปลา นอกจากการทาํเปนสื่อส่ิงพิมพจะมี CD 

ประธาน  :  มคีรับ ก็จะทาํงานประสานอนุกรรมาธกิารอีกชุดหนึง่ ก็คอือนุกรรมาธกิาร 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ            นวพร ๑/๕ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐                                  

 

จัดทําฐานขอมูลและเผยแพร ซึ่งมีดอกเตอรถวิลวดีเปนประธานและก็อาจารยศาสตรา โตออน เปนรอง

ประธานอนุกรรมาธิการครับผม กอนจะไปลงเว็บไซตอะไร ผมไมรูวาเราไดวางแผนไวอยางไร แตกต็องมี

ขอมูลตรงนั้นออกมา สวนเว็บไซตก็มีการคิดเหมือนกัน รูสึกจะมีคิดเรื่องเว็บไซตแลวก็เร่ืองจดหมายเหตุ 

ก็จะไปจัดแสดงตาง ๆ แลวก็มีหนาที่ในการตรวจรายงานการประชมุอะไรตาง ๆ ก็จะเปนการทาํงานของ 

อนุกรรมาธกิารชุดนี้ ซึ่งอนุกรรมาธิการชุดนี้นะครับ ถาดคูํานํา หนา ๒ เราก็แบงการทํางานเปน ๔  

อนุกรรมาธกิาร คือ ๑. คณะอนุกรรมาธกิารบันทึกเจตนารมณคือชุดนี้ ๒. คณะอนุกรรมาธิการจัดทาํ

จดหมายเหต ุซึ่งเขากพ็ิจารณาออกมาไปแลว คือเร่ืองนทิรรศการ เร่ืองเลาความเปนมาของรัฐธรรมนูญ  

เมื่อวันศกุรที่แลว เวลา ๑๕.๐๐ นาฬกิา --------------------------------------------------------------------------------- 

                      

          - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                   นนทลี  ๒/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ชุดที่ ๓ เปนคณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม ประธานคอือาจารยคมสนั  

และมีรองประธานคือทานอภิชัย ตรังคิณีนาถ และมีผม ไปเปนอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมดวย 

ชุดที่ ๔ คือคณะอนุกรรมาธิการจัดทาํฐานขอมูลและเผยแพร ทีจ่ะมีเร่ือง CD มีเร่ืองอะไร ก็

จะมีในสวนนัน้ครับ  

นางนลนิี ทวีสิน  :  ขอเรียนถามอีกนิดหนึง่ ในเร่ืองของการจัดทาํ CD ไมทราบวามกีาร

ประสานกันหรือเปลาคะระหวาง ๒ คณะ จากทีฟ่งคุณหญิงกลาวเมือ่สักครูนี้ คิดวาถาเผื่อจัดรูปแบบของ 

CD-Rom ในการ Link เพื่อเจาะขอมูลลงไป คือมันจะตางกนัระหวาง Set engine ขางในกับการที่เปนขอมูล

เพื่อ Present เฉย ๆ  

ประธาน  :  มีการ Link กันอยูครับ เพราะฉะนัน้ชุดนี้ก็คงตองมีขอมูล Digital ลง CD แลว

เอาไปใหเขา แลวเขาเอาไปทํางานตอ ชุดของคณะอนุกรรมาธิการจัดทําฐานขอมูลและเผยแพรเขาจะมี

เทคนิคในการสแกนและเทคนิคอื่น ๆ ในการนําเสนอ ซึ่งเทาทีท่ราบลาสุดนอกจากขอมูลสวนนี้แลว เขายัง

ขอฝายเลขานกุารของเราไปชวยงานอีกคนหนึ่ง ทีจ่ริงนอกจากกบแลวยังมีคุณภิรมย คุณภิรมยขอไปประชุม

เร่ืองหนึ่งอยูนะครับ จะมี ๒ คนนีท้ี่ไปเชื่อมโยงอยู สวนขอมูลที่เปนนกัศึกษาปริญญาโททํา ๖ คนนี่นะครับ 

เขาตองใหขอมูลอยูแลวนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะตองประสานกนัไดนะครับ เพราะวาเราตางกับรัฐธรรมนูญ

ป ๒๕๔๐  รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นี่รางเสร็จแลวคอยมาทําวิจัยกนัและออกมาเมื่อป ๒๕๔๒ แตอันนี้เราทาํ

พรอมกับการรางรัฐธรรมนูญครับ ก็จะมีปญหาเรื่องนีน้อย แตวาถาทานมีขอเสนออะไรตาง ๆ ก็ฝากได ผม

จะไดไปบอกทางอีกชุดหนึง่นะครับ เรามีเอกสารทีท่านไดรับแจกแลวนะครับ  ผมไมทราบวาจากที่เรา

อภิปราย คือเราอภิปรายทกุครั้งนะครับที่เราประชุม ทีนีว้ันนี้ผมอยากจะใหดูเร่ืองที่เราจะเริ่มจับตองไดและ

เร่ิมทํากันเลยนะครับ เพราะฉะนัน้อันนี้เปนเพยีงตวัอยางวา ถาเราจะลองเดินตามแนวนี้จะพอไปทําได

หรือไมนะครับ วนันี้เปนการพิจารณาครั้งแรกเกี่ยวกับการบันทึกเจตนารมณรายมาตรานะครับ ทนีี้อยางนี้

ครับวา ที่เปนกระดาษแยกแผนนีน้ะครับ เปนเพียงตวัอยางทีท่านวัชรินทรทานกรุณาลองเขียนให ซึ่งไมรูวา

ตรงใจพวกเราหรือเปลานะครับ เราจะเพิ่ม เราจะแกอะไรก็ไดนะครับ แตวาเทาที่คิดวา เจตนารมณ

รัฐธรรมนูญเขียนไวทําไม เขียนทํานองนี้ ไมรูวาตรงหรือไม เสร็จแลวนะครับในเอกสารที่เปนปกนีน้ะครับ มี

ทั้งหมด ๒๙๙ มาตรา ๑๗๕ หนา ในแนวคดิเดียวกนั เราพยายามลองที่จะเขียนไมใหมันยืดยาวเกนิไป 

อยางทีท่านคุณหญิงกุลทรัพยวานี่นะครบั ทนีี้ผมอยากจะใหชวยดทูัง้ ๒ อยางประกอบกัน แลวดวูาเราจะ

กําหนดแนวทางอยางนี้ เราเดินทางมาถกูทางหรือไม หรือวาเราควรจะปรับแกแนวทางอยางไรหรอืไม  

ผมขออนุญาตยกตัวอยางนะครับ อยางในมาตรา ๓ เราก็จะลอมกรอบ แลวตัวเลขบทมาตรานีน่ะครับก็จะ

ไมทําเปนตัวดาํ เพราะเราจะลอมกรอบ ก็คงจะเห็นชัด คอือยางนี้ครับ ที่ทานอาจารยมนตรี อาจารยคมสัน 

ทีมวิจยัเขาวิจยัเมื่อป ๒๕๔๒ นีย่าวมาก แลวอานคอนขางยาก ทนีี้ถาเราเขียนในรปูแบบอยางนี ้



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                 นนทล ี ๒/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

แลวอยางอื่นผลักไปเปนภาคผนวก มนัจะเปนไปไดหรือไม เพราะฉะนัน้ตัวเลขมาตราเราจะลอมกรอบ ใน

ของป ๒๕๔๒ เขาไปลอมกรอบขอความสวนอืน่นะครับ แตทีนี้เราจะลอมกรอบตัวเลขมาตราที่เปนตัวบท

สุดทายของรัฐธรรมนูญ และบอกวาเจตนารมณมันตกไปอันหนึ่งก็คือเจตนารมณนะครับ ขออานมาตรา ๓ 

กอนนะครับ  

  มาตรา ๓ อํานาจอธปิไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรง

ใชอํานาจนัน้ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  

การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีศาล รวมทัง้องคกรตามรัฐธรรมนูญ  

และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม  

สวนที่มนัเพิม่มาคือวรรคสองนะครับ เพราะฉะนัน้ทานวชัรินทรทานกล็องอธิบาย 

ผมเขาใจวาตองเติมอันหนึง่ก็คือคําวา เจตนารมณ เจตนารมณของมาตรานี้ก็คือ เพื่อใหเปนไปตามหลกันิติ

ธรรม แลวเรา (Rule of Law) นี่นะครับ การปฏิบัติหนาทีข่องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้องคกรตาม

รัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองอยูบนพืน้ฐานของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญูนี้ และบทบญัญัติแหง

กฎหมายทีม่ีความเปนธรรม สามารถอธิบายและใหเหตุผลได และจะใชอํานาจรัฐโดยปราศจากบทบัญญัติ

แหงกฎหมายรองรับหาไดไม และอันนี้ก็ลองบันทึกไววามันมาจากไหน ในทีน่ี้ยงัเปนมติของ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ วนัที.่.พ.ศ. ....ซึง่เขาใจวาตองไปเติม อันนี้ยงัเขียนไมครบนะครับ หรือ

อีกตัวอยางหนึ่ง ขอความในมาตรา ๔ แลวเราเขียนอยางนี้มนัก็ออกมาอยางนี้ อันนี้เปนตวัอยาง ผม

อยากจะใหทีป่ระชุมวนันี้ลองพิจารณาครับวา แนวทางรูปแบบเปนไปตามอยางนี้ มันใชหรือไม หรือวาผิด

แนว ถาผิดแนวจะไดแกเลยนะครับ อยากจะขอความเหน็ของหลาย ๆ ทาน เชิญคุณหญิงกุลทรัพยครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  แผนนี้กค็ือเหมือนกับปกนี้มาใหใชไหมคะ แตวาปกนี้

บอกวาเจตนารมณ แตวาทีท่ํามานีเ้ขาจะใหหมายเหตุดวยวา การทีเ่ขาพูดกนัถงึความตองการ เหตุใดถึงได

ออกกฎหมาย มาตรา ๓ วาอยางนี้ และที่ออกมาตรา ๓ นี้เขาไดอภิปรายกนัแลวมนัก็สรุปมาไดวา ที่ตั้ง

มาตรา ๓ วาอยางนี้ก็คือวา เขาตองการอยางนี้ ตองอยูบนพืน้ฐานของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และ

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่มคีวามเปนธรรม ก็เพราะในนีเ้ขียนวาเปนไปตามหลกันิตธิรรม คือเขาอธิบายวา 

เขาใจวานะคะ ดิฉันก็ยังไมไดอานวาเขาสรุปมาจากการอภิปราย ซึ่งอาจจะครึ่งคอนวนัอะไรนีน่ะคะ 

และในที่สุดกส็รุปได ดิฉันเห็นชอบดวยทีว่า หมายเหตวุาอยูที่มติคณะกรรมาธกิารวันที่เทาไร แตอันนี้จะตอง

ขอใหพิจารณาวาจะทําไดครบไหม เพราะวามนัจะเปนวนัเดียวหรือ ๓ วัน ๘ วันอะไรยังไมทราบเลย 

ถกเถยีงกันไมรูกี่คร้ังนะคะ อันนี้มนัจะดีตรงที่วา ถาสมมุติในอนาคตมีปญหาทางกฎหมาย หรือมเีร่ืองคดี

ความเรื่องอะไรก็ตาม จะยอนกลับไปดูไดเลยวา มีมติจริง และเปนไปตามนี้จริง จะกีว่ันก็ตองใสไวใหครบ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                 นนทล ี ๒/๓ 
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แลวเรานาจะทําหมายเหตุใหมันตวัพเิศษ ไมใชตัวเหมือนอยางนี้ ใหมนันาอานชัดเจนขึ้น หมายถงึตัวไม

เหมือนกับตัวธรรมดา 

  ประธาน  :  ตองมองเหน็ชัดใชไหมครับ เชน ตองทําเปนตัวดําอยางนี้ใชไหมครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  คะ ตางเลย หรือวาตวัเอนก็ได เพื่อจะไดใหเหน็วามัน

เปนตัวหลักฐานของการที่ออกมติมาอยางนี้ แลวถึงจะตีความไดวาเปนเจตนารมณอยางนี้ มันจะกระจาง

ชัดหมดเลยนะคะ และเปนหลักฐานดวย ใครจะมาโตแยงกก็ลับไปดูคําอภิปราย หรือบันทึกเบื้องตนของเรา

นี่ก็อาจจะใชประโยชนได หรือกลับไปดูเทปเลยที่เขาอัดเทปไว รายงานการประชุมอะไรนี่ตองกลับไปดู  

ซึ่งจะทําใหกระจางหมด ไมมีปญหากันตอไป 

  ประธาน  :  เชิญอาจารยอําไพครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ   :  ขอบคุณคะ คืออยางนี้ ปกใหญเอกสารทีเ่รา

ไดรับในวันนีก้เ็ร่ิมใหถูกเสยีเลยตั้งแตตนก็ไดคะ งานจะไดเสร็จเร็ว เชน ข้ึนวาเปนบันทึกเจตนารมณ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อะไรก็ข้ึนใหมันสมบูรณไปเลยตั้งแตตนก็ไดคะ และ

ทีนีพ้อเรายกใบปะหนา พอยกตัวอยางวา หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๑ ใสกรอบอยางนี้ดี และก็เจตนารมณ

ก็ตัวดําเขมก็ด ีจริง ๆ พอตัวดําเขมเราก็ไมตองขีดเสนใตแลวโดยปกติ และก็หมายเหตุ ก็เหน็ดวยอยางยิ่งวา 

ตรงนี้เราพูดกนัตั้ง ๓ คร้ัง การประชุมคร้ังไหน ที่ใด ก็ควรจะใสเพื่อการคนงายในวันขางหนา หากมปีญหา

ถกเถยีงกัน เพราะฉะนัน้ก็ตองใสทั้งหมด มติการประชุม ตองรีบต้ังแตเดี๋ยวนี ้มิฉะนั้นงานจะไมทัน ทีนี้ใน

การที่เราจะตองมากรองถอยคําภาษา อยางเชนตัวอยางทีท่านวัชรินทรไดกรุณานี้ มาตรา ๓ เพื่อใหเปนไป

ตามหลกันิติธรรม บรรทัดที่ ๓ แหงกฎหมายที่มีความเปนธรรม มกีฎหมายที่มีความไมเปนธรรมดวยหรือคะ 

มีไหมคะ นาคดิ 

  ประธาน  :  อันนี้เราตองชวยกันแกครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  เปนหนาที่เราตองมาชวยกนักรองและมา

อภิปรายดวยกันนะคะถอยคําเหลานี ้เพราะฉะนั้นจะตองผานมือของนักวชิาการทีท่าํในเรื่อง TOR นีน่ะคะ 

และก็มาถึงเราตรงนี้เรามาชวยกนัดู ตองใชเวลาอยางรวดเร็วดวย ขอบคุณคะ 

  คุณหญิง กุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  คือวามนัจะตองขึน้ตนมาตัง้แตคําปรารภ รัฐธรรมนูญ 

ไมตองเขียนคาํวารางแลวนะคะตอไปนี้ เพราะวายงัจะมีบางมาตรายงัตองแกไข ถาเรารีบทําไปกอน

เฉพาะที่ไมมีปญหาถกูไหมคะ ขณะนีม้ีที่ไมมีปญหาเลย อะไรที่ยงั เชน พทุธศาสนาอะไรนี่ยังตองอภิปราย

กันเปนการใหญนะคะ อันนัน้ที่ไมมีปญหาก็เอามาทาํไดเลยใชไหมคะ เราทําใหถกูรูปแบบอยางที่วา มีใบ 

ปะหนาอะไรใหเสร็จ แลวก็ข้ึนตนมาตั้งแตคําปรารภเลย แตคําปรารภนี่จะลงขอมูลยงัไมได 
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เพราะศุภมัสดุอะไรนะคะ เปนภาษาบาล ีศุกลปกษอะไรนั่นตองเวนไวกอน รอใหพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหวั ทรงลงพระปรมาภิไธยกอน เราก็เวนไวได แตเราจะยกเปนแบบเอามาใสไว เพื่อใหครบตาม

หนานะคะ ทีนีใ้นคําปรารภนัน่มันก็อาจจะมีเจตนารมณเหมือนกัน ก็คงตองเวนที่ไววาเจตนารมณ เพราะวา

การที่จะออกรฐัธรรมนูญฉบบัใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕๐ นี้ เปนเพราะอะไร พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั่นเกิด

อะไร ก็คงตองไปสรุปมานะคะ 

  ประธาน   :  คือคําปรารภนีบ่างคนคิดวาไมสําคัญ เชิญอาจารยวิจิตรากอนครับ 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม  :  ขอใหเปนระบบเดียวกนันิดหนึง่นะคะ ยกตัวอยาง

เชน มติของ แตบางที่ไมมี ตรงนี้กพ็ยายามนําเสนออยางเปนระบบไปเลย จะเอามหีรือไมมี และเกีย่วกับ

เร่ืองการใชภาษาอังกฤษ คงจะตองใหมนัถกูตอง ยกตัวอยางเชน หลกันิติธรรมมันเปนคําเฉพาะ 

เพราะฉะนัน้เวลาขึ้นตนมนัตองตัวใหญ อะไรอยางนี้นะคะ เราจะไดทเีดียวกนัไปเลย ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  Rule of Law  R ตัวใหญครับ และ L ก็ตัวใหญดวยครับ เวลาเขาเขียนกนั  

คําบุพบทเราเปนตัวเล็กอยูแลวครับ ทนีี้มติก็เอาตามรูปแบบในการตรวจรายงานการประชุมนะครบั  

มีหรือไมมี ของ ชวยตรวจสอบแลวกันนะครับ เอาตามรปูแบบตรงนั้น แตวาตองเปนระบบเดียวกนั ไมพูด

กลับไปกลับมานะครับ ชวยตรวจสอบเอาใหถูกตามรูปแบบ ผมยกตัวอยางเรื่องถูกตามรูปแบบการใชตัวยอ

นี่ ขออนุญาตเรียนอยางนี้นะครับ เปนหนาที่ของอนกุรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง ตามรูปแบบ คําวา วิ แพง ไมมีจุดนะครับ แตวา ป. มีจุดนะครบั ป.ว ิแพง   

ป.วิ อาญา ก็เหมือนกันนะครับ วิ อาญา  วิ แพง เขียนตดิกันไปหมดเลย ไมมีจุดคั่น สรุปแลวมีจุด ๆ เดียว

คือมีจุดที่ ป. เทานั้น อันนี้ตามรูปแบบนะครับ ตองใชรูปแบบเดียวกนัเพราะวาอยูในกรรมาธิการชุดเดียวกนั 

เราอยางไปทาํอะไรแผลง ๆ ที่มันแตกตาง เพราะฉะนัน้นกัวิชาการตองเอาหลกัเกณฑในการตรวจรายงาน

การประชุม เพราะเปนหนาทีข่องกรรมาธิการชุดนี้ เอามาศึกษาดวย ตองไปขอมาดวยนะครับ เพราะเวลามี

ขอสงสัยใหดูในนัน้ และถายงัสงสัยก็ถามคนที่เขามีหนาที่ตรวจรายงานการประชมุ และผมมีหนาที่ตรวจ

ดวยนะครับ และจะมีอีกหลายคนครับ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

-  ๓/๑ 
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เพราะฉะนัน้ในเรื่องของจดหมายเหต ุผมคิดวาเราคงจะเหน็ดวยใชไหมครับ วานาจะรับขอสังเกตของทาน

คุณหญิงกุลทรัพยไป โอ.เค. นะครับ ทนีี้มนัมีประเดน็อีกอันหนึ่งนะครบั เราจะเริ่มทาํจากตรงไหนกอน 

เพราะเราตองไปเขียนนะครับ ขอมูลตอนนี้ก็คือเราเริ่มขอมูลแลววาเขาเสนอขอแปรญัตติ สสร. ทานใด 

ขอแปรญัตติในสวนใดบาง ข้ันตอนในตอนนี้เขากําลงัพจิารณาการยืน่คําแปรญัตติอยางเปนทางการ 

เพราะฉะนัน้ตรงนัน้มันจะสิน้สุดประมาณวันที่ ๒๕ หรือวันที่ ๒๖ นีน้ะครับ วันนั้นเราจะรูวาอนัไหนไมถูกแก 

เพราะฉะนัน้เรานาจะเอาตรงที่ไมถูกแกไปเอามาเขียนกอน เพราะจะศกึษาไดจากรายงานการประชุมของ

คณะอนุกรรมาธิการ กรอบ ๑ คณะอนุกรรมาธิการ กรอบ ๒ คณะอนกุรรมาธิการ กรอบ ๓ แลวก็

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญประกอบกับรายงานการประชมุของสภารางรัฐธรรมนูญ แลวก็อันไหน 

ที่มันไมเคยแกไขเลยมาตั้งแตป ๒๕๔๐ จะไดไปเอาของที่เขาทําไวของอาจารยมนตร ีอาจารยคมสนั  

เมื่อป ๒๕๔๒ ตามรัฐธรรมนญูป ๒๕๔๐ เอามาใส แลวเราตองมาดวูาจะกลั่นตรงไหน และเริ่มพิจารณา

จากตรงนั้น สวนที่จะชากวาก็คือเร่ืองที่ยงัไมเปนที่ยุตินะครับ ผมไมทราบวาเสนออยางนี้จะไดไหมครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ทีเรียนวาอะไรที่ไมมีปญหากห็มายความวา เราทําไป

กอนแตวามันยังมกีารประชาพิจารณอีกใชไหมคะ ยังไมตกลง ยุติภายในเทาไรที่จะรับความคิดเหน็

เหมือนกนั เมือ่รับมาแลวเขาจะทําอะไร อยางนีน้ะคะ ใชหรือเปลาคะ 

  ประธาน  :  ตามกรอบเวลาของ สสร. นะครับ ก็จะมีการรับฟงความเห็นกัน ตอนนีย้ัง 

ไมปดครับ  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ยงัไมปด แตวาเทาที่เราคํานงึ เพราะเราตองทํางานแขง

กับเวลาเพราะฉะนัน้อะไรที่เราคํานงึวายงัไมมีปญหา ซึง่มันคงจะมีทีเ่ราเชื่อวาประชาพิจารณก็คงจะไมมาต ี

ใหตกอะไร นอกจากตีตกไปหมดเลย เราก็คงจะทําไปไดเลย สวนอันไหนที่ยังไมทําไมไดก็เวนไวกอน  

มันจะไดลวงหนาไป แลวเราก็ยอนกลับมาทําสวนที่เร่ิมมกีารอภิปรายใหม มีการแกไข มีการตกลงประเด็น 

ที่ Hot มันก็มอียูไมกี่ประเดน็ใชไหมคะ แตที่ไม Hot ก็ผานไปเราก็มาทํา เวนแตวากลับมาจากประชา

พิจารณซึ่งจะมีคนแสดงความคิดเหน็เยอะก็ตองเอามาดูวาทีเ่ราเขียนเจตนารมณไป แลวเขาแกไหม ถาเขา

แกเราก็ตองแกตามก็ควรจะทํางานไปแบบนั้น 

  ประธาน  :  ประชาพิจารณที่วาจะมีขอมลูมาจาก ๒ สวน ก็คือ การรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนสวนหนึง่ และก็การรับฟงจาก ๑๒ องคกรอีกสวนหนึง่ ซึง่วนันี้ผมคิดวาเราจะตองบันทึก

รายละเอียดเพราะวาในคราวที่ไปรายงานความคืบหนาในการดําเนนิการตอสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ 

ทางสภารางรัฐธรรมนูญก็ขอใหบันทึกใหละเอียด เพราะฉะนัน้ตรงนีถ้าไมละเอยีดเอามาใสในสวนที่เรา

พิจารณาวันนี้ ๕ บรรทัด ไมได ตองเปนภาคผนวกเทานัน้ในนี้เราตองใสอยางละเอียดเลย เพราะวาเปนการ

รับฟงความคดิเห็นรายมาตรา ไมวาจากเปน ๑๒ องคกรหรือจากประชาชนก็ตาม อันนีท้ี่จําเปนที่เรา 
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จะตองทาํเปนภาคผนวกแนนอนนะครับ ซึง่ตรงนี้ไมรูขอมูลจะมาเมื่อไรอยางขอมูลเรื่องการสัมมนาที ่ 

เดอะ ไทด รีสอรท ที่เขาสัมมนาไปตั้งแตตนเดือนเมษายนเราเพิง่ไดเมื่อสัปดาหที่แลวเมื่อวนัพฤหัสบดีที่แลว

นี้เองนะครับ มีเปน ๑๐๐ หนาเลยครับ ซึ่งตรงนั้นไปเกี่ยวของกับการทาํเจตนารมณรายมาตราดวย 

เพราะวานี้เปนการพิจารณารายมาตรานะครับ ก็คงจะตองเปนอยางนั้น เพราะมนัมี สปริง ฟลด สปริง ฟลด 

มันอยูในชุดนีแ้ลวนะครับ แต เดอะ ไทด รีสอรท  ผมคิดวาตองไปใสในชุดรายมาตรา ถาไหนกลัน่ลงมา

สามารถบรรจลุงมาในเจตนารมณได ก็ใส แตอันไหนมนัใสไมไดตองมานัง่ดูบางเรื่องอาจจะตองเขยีนเอง 

เพราะบางเรื่องอาจจะไมอยูในบรรทัดใด อาจจะเปนขอความระหวางบรรทัด คือเร่ืองอภิปรายไปกเ็ฉี่ยวไป

เฉี่ยวมา แตไมตรงสักอยางอาจจะเปนไปไดบางอยางกลายเปนขอความระหวางบรรทัดซึ่งไมมีใครพูดตรง ๆ 

อยางเชน ผมยกตัวอยาง อยางเรื่องบัญชรีายชื่อนะครับ มีไวทาํไม มันก็เปนเรื่องทีน่าถกเถียงกนัอกีเยอะเลย

วาจะทาํอยางไร ส.ส. ส.ว. จะมีหรือไมมีอยางไร ประเดน็ใหญ ๆ อยางนี้เราคงไมมา ผมไมรูจะมีใครชวย

เขียน ผมเขาใจวาหลายทานอาจจะลองเขียน ทานนลนิีหรือวาทานประโภชฌอาจจะลองเขียน แตเขียนมา

เราก็เก็บเอาไว ก็อาจจะเปนไปได แตวาขั้นตอนในการทํางานเวลาพจิารณานาจะเริ่มจากเรื่องที่ไมซับซอน 

เร่ืองที่ไมยากกอน แตเร่ืองอืน่ตองพยายามเขียนไวดวย ซึ่งในโอกาสตอไปเราคงมานั่งดูกนั แตวาเราจะเริ่ม

ไลพิจารณานะครับ วันนี้เรากําหนดวธิีการทํางานจะเปนอยางนี้ โอ. เค. นะครับ เชิญ ทานอาจารยอําไพครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  พูดอกีแลวนะคะ ดวยความหวงใย เนื่องจาก

เวลาเหลือนอย ทนีี้ในบางมาตราที่เรียบรอยแลว คิดวานิ่งก็อยากใหรีบบันทกึโดยเรว็ ๆ เราจะไดมาดูดวยกนั 

ทีนี้ในบางมาตราที่ไมมีผูใดแตะตองเลยกจ็ะมีอยู เพราะฉะนัน้ตรงเจตนารมณอาจจะบอกวา คงเหมือนป 

๒๕๔๐ หรือวาอะไร แลวแตจะคิดกัน สรุปกันนะคะ เพราะวามีบางมาตราที่ไมมีใครแตะตองเหมือนกนั 

นะคะ ก็ปลอยไวตรงนั้นเราตองหารูปแบบ วิธีการเขียนอยางไรใหเหมาะสมตองเปนเอกสารที่เปนหนา  

เปนตา เปนหลักฐานของเรา อยางไรก็เนนเรื่องใหลงตัว ขอบคุณคะ 

  คุณหญิงกลุทรัพย เกษแมนกิจ  :  หมายความวาไมมกีารอภิปรายเลยใชไหม ในสภา สสร. 

ไมพูดถึงเลยมไีหมคะ  คือดิฉันไมไดฟงเทปทั้งหมด กําลังสงสัยวาแตละมาตรา ๆ มนัผานไปตองพดู 

อีกไหมคะ  

  ประธาน  :  ก็ สสร. ยังไมไดประชุมครับ เพราะฉะนัน้ สสร.จะประชุมตามกําหนดการที่เปน

ทางการคือวันที่ ๑ มถิุนายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถาผมจําไมผิด คือเราทํางานกอนเวลา 

คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ   :  เขาใจแลว  

ประธาน  :  สสร. ยังไมไดประชุมเลยครับ 

คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  กรรมาธกิารยกรางกย็กรางใชไหมคะ 
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ประธาน  :  ใชครับ เปนรางฉบับรับฟงความคิดเห็นเทานัน้ แตวาตอนนีบ้ทบาทเปลี่ยน 

ไปอยูที่สภารางรัฐธรรมนูญแลว สภารัฐธรรมมนูญจะแปรญัตติ และก็จะอภิปรายกนัวันเริ่มตนอภิปรายจริง

ไมใชวันที่ ๑ หรือวันที ่๑ ตามกฎหมายตามกฎหมายคือวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ เขาจะอภิปรายกันแลว พระเอก

เปลี่ยนตัวแลว ชุดที่ ๑ พระเอกก็คือ กรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ ชวงนี้คือชวงที่ ๒ พระเอกก็คือ สภาราง

รัฐธรรมนูญ คอืข้ันแปรญัตติ วนัที ่๑ มิถนุายน ถึงวันที่ ๓๐ มถิุนายน ถาผมจําวันไมผิด จะเปนอยางนี ้

เพราะฉะนัน้นีเ่ราทํางานกอนเวลาเพราะเรากลัวจะเสร็จไมทัน  

คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  แตวาทีถ่ามทานประธาน คือวา สภารางที่คุณประสงค 

เปนประธานถกูไหมคะ และ สสร. ก็คือ นายนรนิตทิีนีท้พีดูถึงวาไมมีใครแตะอะไรเลย คือ ยงัไมเขาใจวา 

เวลาสภารางรฐัธรรมนูญเขารางมาตรา ๑ ตั้งแต คําปรารภ รัฐธรรมนูญ แลวก็มาตรา ๑ มาตรา ๒ มาตรา ๓ 

อะไรอยางนี้ มนัมีมาตราไหนที่เขาไมอภิปราย อันนี้ขอเปนความรู มีไหม ทานประธานทราบไหม 

ประธาน  :  เดีย๋วมีณัฏฐินชีวยตอบหนอย เดี๋ยวคุณปทมาชวยชี้แจงนิดหนึง่ คือ เขาม ี

เอกสารที่ไมไดแจกพวกเรา อีกหนอยผมตองมาผลิตเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการแปรญัตติไมเปนทางการ 

เอกสารอะไรทีเ่ปนทางการกย็ังไมออก ตอนนี้เราเพิง่เห็นการแปรญัตติไมเปนทางการเทานั้นครับ คุณณัฎฐินี

ชวยชี้แจงนิดหนึง่ 

นางสาวณัฎฐินี พัดฉวีวรรณ  :  ณัฏฐินนีะคะ คือจะบอกวา มีบางหมวดบางมาตราทีจ่ะ 

ไมมีการอภิปรายเลยอยางในกรอบ ๑ กจ็ะเปนเรื่อง พระมหากษัตริย คือไมมีการอภิปรายเลย ไมมกีาร 

พูดถึงเลย 

ประธาน  :  ผมเรียนอยางนีก้็ไดครับ หมวด ๑ และหมวด ๒ เกือบไมมีการแกไข หมวด ๑  

มีการแกไขเพยีงบางสวน หมวดพระมหากษัตริยกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญจะไมแกเลย การมีขอเสนอ 

ที่ทกุคนทราบดี คือ เร่ืองพระพุทธศาสนา เพราะฉะนัน้ตองไปพูดกนัในสภารางรัฐธรรมนูญแนนอน คือมี

หลายหมวดทีไ่มมีการแปรญัตติเลย 

คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  เอาขอมูล ถาเขาไมอภิปรายเราจะเอาที่ไหนมาเขยีน 

เจตนารมณ ทานอาจารยบอกจะกลับไปเอา พ.ศ. ๒๕๔๐ ตองบนัทึกหมายเหตุไวเปนความเหน็ เปน

เจตนารมณมาตั้งแตฉบับโนนนะคะ อันนี้ตองใหชัดเจนนะคะ  

ประธาน  :  คือตางกนัอยางหนึง่ก็คือ วาของป ๒๕๔๐ เปนการศึกษาของนักวิชาการ 

ชุดหนึง่คณะหนึ่งนะครับ แตชุดนี้จะรับรองโดยสภารางรฐัธรรมนูญ เพราะฉะนัน้จะมคีวามแตกตางกัน ก็คือ

เวลาที่ตัดสินคดีศาลรัฐธรรมนูญก็จะดูเพราะวาอันนี้เปนเอกสารที่รับรองโดยสภารางรัฐธรรมนูญ แลวก็ผาน

การพิจารณาของกรรมาธิการ และผานการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญไวแลว แตผลบังคับจะเปน 
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อยางไร อาจารยศาสตราเคยถาม ซึง่ยังไมมีคําตอบ คอืวาจะเปนอยางไร เดี๋ยวเราคงจะตองดูกนัตอไป 

เพราะเรายงัไมเหน็หนาตาของรัฐธรรมนญู 

คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  มนัยาวเชนวาเจตนารณของ พ.ศ. ๒๕๔๐ มนัยาว 

ในนี้ถาเราจะทําใหมเราก็สามารถจะทาํได แตเราตองอางนะคะวา ไมมีอภิปรายทีน่ี่ เขาอภิปรายตั้งแต 

ปโนน ๆ  

ประธาน  :  ใชครับ เชิญคุณปทมาครับ 

นางสาวปทมา สูบกาํปง  :  ขออนุญาตเพิม่เติมนองณัฏฐินีในสวนของที่ทานคุณหญงิ 

ถาม ประเด็นก็คือวาในสวนของที่ไมมีการอภิปรายเลย ก็นาจะเปนหมวดของพระมหากษัตริยอยางที่นองได

นําเรยีน แลวกห็มวดสทิธิเสรีภาพก็มพีูดถงึบางเปนการเพิ่มเติมมากกวา และคราวนี้เมื่อโยงกลับไปวา 

ถาหมวดใดที่ไมมีการอภิปราย และก็มีการยกประเด็นขึน้มาวาเราจะไปพิจารณาเจตนารมณตั้งแต 

ป ๒๕๔๐ ตรงนั้นนาจะเปนสวนหนึง่จะขออนุญาตเพิม่เติมวารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ในสวนของหมวด

พระมหากษัตริยก็จะเปนการลอกมาจากรัฐธรรมนูญฉบบักอน ๆ หนานั้น ซึ่งมีมา ๑๖ ฉบับ ที่เรานบัอยาง

เปนทางการตรงนัน้เหมือนกนั การอภิปรายก็จะไมกวางขวางเทาไรเหมือนกนั เพราะถือวาเปนแนวจารีต

ประเพณี แลวก็ตามกฎมณเทียรบาลอยูแลว ตรงนั้นจะไมคอยมีความเปลี่ยนแปลง 

ประธาน  :  ขออนุญาตอาจารยอําไพ คือ เรามีเอกสารทีน่าสนใจอีกชดุหนึง่เปน CD F File 

ก็คือ มีคนเขาเขียนอธิบายไวในเว็บไซตหนาแรกของสภารางรัฐธรรมนญู เขาพยายามเขียนอธิบาย

รัฐธรรมนูญ คอื อันนั้นไมรูใครทํา ไปโยนอยูในหนาแรกของสภารางรฐัธรรมนูญ เขาพยายามเขียนอธิบาย

มาตรา ๗ มาตราอะไรเขาพยายามอธิบาย ซึ่งไมใชเวอรชั่นที่เปนทางการเลยแมแตนอย ขออนุญาตแคนี้  

เชิญทานอาจารยอําไพครับผม 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  ขอบคุณคะ คืออยางนี้เรากําลังชวยกันดูรูปแบบ

เพื่อความรวดเร็วจากปกใหญที่ทานใหมาดิฉันเหน็ดวยหมดแลววามาตราทานใสในกรอบ เจตนารมณตัว 

ดําหมายเหตตุัวดํา ทีนี้เมื่อสักครูที่ไดพูดวา สวนใดมาตราใดที่ไมมีการแตะตองนัน้ ดิฉันคิดวาเสนอแลวกนั

วาพวกเราจะเห็นดวยหรือไม เขียนวาคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ 

สมมุติเอาแคนั้น คือ สุดทายของเรา ตรงไหนถาไมแตะเลย ไมมีอภิปรายคงเดิมตาม คือถาที่ประชุมเหน็ดวย 

นองนักวิชาการก็จะงายเขากจ็ะใสในเจตนารมณคงเดิมตามป ๒๕๔๐ จะเร็ว ถาเราใหความเหน็ชอบตรงนี้

เพื่อชวยเขาคะ 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตขยายความนิดหนึง่ เราใชคําวา คงเดิมตามป ๒๕๔๐ แลวเราก็

บอกวา คงเดมิตามป ๒๕๔๐ ขอความวาอะไรดวยใชไหมครับ  
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  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  ขอประทานโทษ สมมุติวา มาตรา ๑๑๖ มันมี

ขอความอยูแลว แลวก็มันคงไมไดมีความผิดเพี้ยนไปจากป ๒๕๔๐ เทาไรนักเพื่อไมใหมันเยิน่เยอยาวเราก็

บอกวา เจตนารมณเรามหีัวขอที่เราเขียนคงเดิมอันนั้นไปเลย ถาใครสนใจก็ยอนไปดูป ๒๕๔๐ สักนิดหนึ่ง 

อยางนัน้จะดีไหม ถาทานบอกวาตองมาเขียนยอนตามอยางนี้อีก ดิฉันวามนัยาว 

  ประธาน  :  คุณปทมา เชิญครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํปง  :  เห็นดวยกับทานอาํไพ เนื่องจากวามีเหตุผลก็คือวาเนื่องจาก 

วารัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ก็อยางทีท่านเราทราบกนัวา ทมีวิจัยของอาจารยมนตรี รูปสุวรรณ และอาจารย 

คมสัน ก็ไมไดเปนการวิจัยทีไ่ปทํา ไปเก็บขอมูลระหวางการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญ เปนการทาํทหีลัง 

แลวก็เปนการเขาเรียก เจตนารมณ ก็จริง แตวามนัเปนการบันทึก วาบันทกึ มกีารอภิปรายในชัน้

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญวาอยางไร ในชัน้ สสร. วาอยางไร อะไรอยางนี้ กเ็ปนการบนัทกึคลาย ๆ ที่

นอง ๆ นกัวิชาการทาํอยางนี ้แตดูในความละเอียดแลวทางคณะของนอง ๆ ทําละเอยีดเยอะกวาดวยซ้ําไป 

แลวเราจะไปสรุปวามนัเปนเจตนารมณกน็าจะความครบถวนสมบูรณ หรืออะไรตรงไหนอาจจะไมดี

เทาที่ควร เหน็ดวย กบัทานอาํไพ คือใหยอนกลับไปดูของคงเดิมใหไปดูของป ๒๕๔๐ นาจะดีกวา ไมนัน้เรา

ก็จะเปนการสรุปจากขอมูลที่มันมีนิดเดียว แลวเราก็ไปสรุปเหมือนอนุมานเอาเองคะ 

ประธาน  :  ไดไหมครับ  

คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ดิฉันคิดวาในลกัษณะของความสะดวกหรือความเขาใจ 

ของประชาชน คือ การใชกฎหมายไมวารัฐธรรมนูญหรืออะไรประชาชนชาวไทยคอนขางจะมีความรูเร่ือง

กฎหมายนอย แลวก็เหมือนกับวาสทิธิในการที่จะไดรับความเปนธรรมจากกฎหมายมันก็มีนอยตามไป ทีนี้

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลกั ถาหากวา บอกประชาชนกลับไปดูโนน กลับไปดูนี่ แคหนังสือจะ

อานยงัไมอยากจะไปอานเลย เพราะฉะนัน้สําหรับความเหน็ของดิฉันมันอาจจะยาก นอง ๆ คงตองเหน็ดวย

กับอาจารยอําไพ เพราะวาทาํแลวมนัยากตรงนี้  เพราะวาดิฉันยังไมเห็นที่งานวิจัยของอาจารยมนตรีที่ทาน

ประธานบอกวา แลวนองเขาบอกวามันไมใชเจตนารมณ แตวาเปนการบันทกึการอภิปราย คลาย ๆ กับ

คราวที่แลว ดฉัินมาบอกอันนี้ไมใชเจตนารมณ ถาคลาย ๆ อยางนี้กย็ุงยากมากเลย  

 

                      - ๔/๑ 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                  นนทลี  ๔/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  มันมีปญหาครับ อันนี้ไมใชเจตนารมณหรือวาทุกอยางคือเจตนารมณครับ มัน

มีปญหาครับ นี่ละครับเร่ืองยาก 

  คุณหญิง กุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  เขาตีความเจตนารมณอาจจะไมเขาใจ เจตนารมณมัน

ตองมี เหมือนกับวาคนเมื่อกอนนีห้ญิง ชาย ไมเทากนัถกูไหมคะ เมื่อกอนนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญหลายฉบับ

ไมมีเลยทีว่า หญิง ชาย ตองมีสิทธิเทาเทยีมกนัอะไรนี่ หลายฉบับลองยอนไปดู แลวเราก็จะรูสึกวา หญิง 

ชาย มันเพิง่จะมาไมกี่ฉบับนี้ทีว่า หญงิ ชาย มีสิทธเิทาเทียมกันนั้นเขามีเจตนารมณวา เดีย๋วนี้ผูหญิงก็

ทํางานแลว รับใชประเทศชาติ มีความรูความสามารถอะไร เดี๋ยวนี้ตองเทาเทียมแลว นี่คือตัวเจตนารมณ 

เพราะฉะนัน้ตองเทาเทียม นีย่กตัวอยางนะคะ คืออยางนี ้แตทีนี้ถาเผื่อไมไดเอาตัวเจตนารมณมนัจริง ๆ  

มันก็จะลําบาก อยางที่นองเขาวา เขาจะตองไปสรุปมาเองหรืออะไร คาํวาเดิม ไปดูของเดิมมนัก็ไมใช

เจตนารมณอีก ก็ไมรูเหมือนกนั ไปปรึกษานักกฎหมาย 

  ประธาน  :  เอา ๒ รูปแบบมาเทยีบ แลวคอยตัดออกทีหลัง เราเอาเหมอืนป ๒๕๔๐ 

อันหนึ่ง แลวลองเขียนดูสิวา ถาใหชาวบานอานวามาตรานี้เขียนไวทาํไม แลวลองเขียนดูสิ ทนีี้ผมเหน็ขอมูล

ที่เขาพยายามเขียนคําอธิบายรัฐธรรมนูญแลวนะครับ ทีอ่ยูในเว็บไซตหนาแรก บงัเอญิวาวนันี้ไมไดเอา

โนตบุคมา มนัมีอยูในหนาแรกเลย ซึง่ผมขอรับตรงนี้ แลวไปปรึกษากบัทีมงาน เพราะดาบแรกคณุตองไปทํา

มา แลวชุดนี้คอืดาบ ๒ และมีดาบ ๓ คือ กรรมาธิการ และอันสุดทายโนนคือสภารางรัฐธรรมนูญ  

ก็อยางนอยมคีนตรวจกนัดูอยางนอย ๔ คนดูนะครับ คดิวาชุดนี้คงตองตัดสินนะครับวาจะเอาอยางไรกนัแน 

จะบอกวาใหไปดูป ๒๕๔๐ หรือวาจะเขียนบอกไวดวย แลวเขียนนี่จะกําหนดเปนรูปแบบไหน จะอธิบาย

อยางไร คนที่ไมรูเร่ืองกฎหมายแลวไปเขียนใหเขาอานนีม่ันจะเปนอยางไรนะครับ ตองลองดู เอาเปนวา

พยายามทดลอง ๒ รูปแบบ แลวเรามาเลือกไดไหมครับ ผมมีความรูสึกวาอานยากมาก อานแลวหลงทาง

เลย เหมือนกบัผมเขาเขาวงกตแลวหาทางออกไมไดครับ ทานหมายถงึมาตรา ๔ ที่ผมใหไปดูในเอกสาร ที่

จริงตรงกับในมาตรา ๔ เขาใจวาเอาตามแนวนีน้ะครับ เอาวาเปนมติวาเราจะมอบหมายวาลองไปเขียนมา

แนวแบบนี ้นีค่ือตัวอยาง แลวเอาเรื่องที่คอนขางนิ่งแลวขึ้นมาพิจารณากอน เราจะคอย ๆ เติม อีกหนอยก็คง

จะเต็มในที่สุด ในนี้มีนกักฎหมายนัง่อยูหลายคนครับ  

ทีนี้เร่ืองกรอบการทาํงาน เรานัดประชุมกนัทกุวนัจันทรบาย เราประชมุอยางนอยสปัดาห

ละ ๑ คร้ัง ซึง่เดี๋ยวผมจะมีเร่ืองหารือเร่ืองวนัประชุมเร่ืองการทาํงานอยางอืน่ดวย ทนีีเ้ราก็หวงเรื่องกรอบ

เวลาอยางทีท่านอาจารยอําไพวา ทกุคนหวงเรื่องนี้มาก ถึงจะมีการหารือกันตอไป ทนีี้เราตกลงวิธกีาร เราได

กรอบการทาํงานเบื้องตนอยางนี้แลวนะครับ เราตองใชเวลาไปเขียนอะไรตาง ๆ คือทมีงานกลุมนี้เขาเพิง่

เหน็ดเหนื่อยอยางแสนสาหสัมาจากชุดนี ้ซึ่งชุดนีก้็ยังไมจบ ทนีี้ปญหาคือเวลามนัก็ไมไดรอทาอะไรเลย 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                   นนทลี  ๔/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ผมขออนุญาตหารือเร่ืองวันประชุมกอนกแ็ลวกันนะครบั คือเรานัดประชุมกันทุกวนัจันทร เวลา ๑๓.๓๐ 

นาฬิกา วนันี้เราประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ทานศรีวกิารก็ขอหารือกับทีมมีทานโสมสุดา ทานศรีวิการ 

และผม ลองหารืออยากจะเสนอใหที่ประชุมชวยใหความเหน็หนอยนะครับวา เนื่องจากเวลามนัเรงรัดอยาง

นี้ เราคงตองมกีารทาํงานชวงเยน็บาง เพราะหลายทานไมสะดวกในเวลากลางวนั ทนีี้ผมหารือครับวา เราจะ

ใหเปนการประชุมอนกุรรมาธิการ หรือวาจะใหเปนการประชุมคณะทาํงานเฉย ๆ คือมันม ี๒ รูปแบบ  

วงเลก็ ๆ เลยกไ็มตองเชิญทกุทานมา ไมใชการประชุมอนุกรรมาธกิาร แตเปนการประชุมคณะทาํงาน ทนีี้ถา

เราจะเปลี่ยนนะครับ ถาเกดิจะประชุมชวงเยน็บาง คือเปล่ียนวันประชุมไปเลย ทานจะสะดวกหรือไม หรือ

วาหลายทานอยากจะใหเปนการประชมุทกุวันจันทร ๑๓.๓๐ นาฬกิาเหมือนเดิม หรืออาจจะใหประชุม เชน  

วันจนัทรตอนเย็น หรือวนัพธุตอนเย็นนะครบั ซึ่งวันจนัทรเขาใจวาจะมี สสร. ตาง ๆ ทานอาจจะสะดวก แต

ถาเปนวนัพธุ หลายทานจะเดินทางมาไมสะดวก วนัพุธอาจจะไมเหมาะ ทนีี้วนัศุกรเย็นผมก็มีปญหาอีกวา

ผมไมคอยสะดวก วันศุกรเย็นนี่คงไมเหมาะดวยประการทั้งปวงนะครับ  

คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ดิฉันขอเสนอตอไปวา มันมทีั้งหมดกีม่าตรา เราควรจะ

คํานวณดวูา เรามีเวลาเทาไร วางแผนปฏบิัติงานใหรัดกมุวา ในการประชุมคร้ังหนึง่เราควรจะทาํไดกี่มาตรา 

อันนัน้อาจจะเขมงวดไป แตวานอง ๆ นีท่ําเรื่องนี้มาแลว นอง ๆ เขาจะมีความรูในนี้อาจจะแนน แลวอาจจะ

ตองแบงกนัไปดู ในเมื่อเคยอานแลวก็ทาํเลมนี้ออกมา แสดงวามีพืน้ฐานความรูจากการอภิปรายการประชุม

อะไรนี่จะมีความรูในนี้ เพราะฉะนัน้กน็าจะแบงกนัไปยกรางไดถูกไหมคะ อันนี้คณะทํางานถูกไหมคะ แลว

ถึงอนกุรรมาธกิารก็อาจจะประชุมดวยกนั เชน อาจจะใหคณะทํางานนีท้ําเปนการบาน แลวก็ยกรางมาเขาที่

ประชุมก็ตองมีอนุกรรมาธิการมาชวยดูดวยถูกไหมคะ ไมเชนนั้นจะไมทัน ดิฉันก็ไมทราบ แตตองวางแผน

ปฏิบัติงานอยางไรใหรัดกุม เวลามเีทาไรอันนัน้คือตัวตั้ง แลวทั้งหมดมกีี่มาตรา แตละมาตราจะทาํไดคร้ังละ

กี่มาตรา ถาจะมานั่งเขียนกนัในที่ประชุมนี้คิดวาทําไมไดนะคะสําหรบัการวางแผน ตองไปคิดและไปยกราง

มา แลวก็เอามาดู และการดูไมใชดูแตที่ยกรางมาแลว มันจะตองมาดูหลักฐานดวย เวลาพิจารณาตองดู

หลักฐานวาเขาอภิปรายกนัวาอยางไร หรือผูตรวจอาจจะตองไปตรวจเปนการบานลวงหนา แลวถงึจะมาเขา

ที่ประชุมอะไรก็แลวแต เหมอืนกับมอบหมายทานที่เปนนักกฎหมายทีจ่ะเขาใจชัดเจน คิดวาถาวางแผน

อยางนัน้ก็จะทําได 

ประธาน  :  เอาอันแรกกอน เร่ืองการประชมุอนุกรรมาธิการ เราจะยืนวนัจันทร ๑๓.๓๐ 

นาฬิกา เหมือนเดิมไหมครับ สวนเรื่องคณะทํางานนี่เดี๋ยวคงตองดูกนั ทีนี้เราจะสะดวก วันจันทรเย็น 

หรือไม วนัพธุไมเหมาะ ถาเปนวนัศุกรก็ไมได เพราะวนัศุกรมีการประชุม ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                  นนทลี  ๔/๓ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ประชุมกรรมาธิการ ๑๒.๓๐ นาฬิกา ประชมุอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชมุ วันศุกรคงไมได วัน 

ศุกรเย็นทานศรีวิการเสนอวาจะประชุมกนัไดไหม ผมตองถามครับ ตองยกมือไหมครบั ------------------------- 

 

  -  ๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                     นวพร ๕/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  คือดูเหมือนทานประธานมกัจะติดราชการ และมีราชการตางจังหวัดดวย  

คือคุณศรีวิการจะมาประชุมวันศุกรนี้ แลวก็หารือกนัอีกรอบหนึง่ตอนเที่ยง จะมีการคุยกันอีกรอบหนึง่  

ผมขออนุญาตหารือชวงแรกในวนันีก้อน เพราะเปนการประชุมอนุกรรมาธิการอยู ผมตองฟงทานเลขาดวย 

ถามทานเลขาคิดวาอยางไร เชิญครับ 

  นางโสมสุดา ลียะวณิช  :  เนื่องจากคุณปทมาลองออกความเห็นนะคะวา ที่เราประชุม 

เวลา๑๓.๓๐ นาฬิกา วนัจนัทรเปนอยางไร 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม  :  ขออนุญาตที่ประชุม เยน็คงไมสะดวก เพราะนี่จะ

เปดเทอมแลว เราก็จะมีสอนเย็น เพราะฉะนั้นมาไมไดเลย ถาเปนวนัธรรมดา ก็ขอกลางวันดีกวากค็ือเวลา 

๑๓.๓๐ นาฬกิา นาจะสะดวกกวา ขอบคุณคะ   

ประธาน  :  วนัจันทรนะครับ  

  นางปทมา สูบกําปง  :  วนัจนัทรหรือวันพธุก็ได แตวาวนัศุกรจะไมคอยสะดวก ชวงบาย 

ประธาน  :  ทานนลินีครับ ตองถามทานดวย ทานคิดวาอยางไรครับ 

  นางนลนิี ทวีสิน  :  วนัจนัทรเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกาคะ 

ประธาน  :  ถาอยางนัน้ขอเรียนวา สวนใหญเหน็วาขอใหยืนยันวนัจนัทรเวลา ๑๓.๓๐  

นาฬิกา เหมือนเดิม อยางนอยมี ๓ ตําแหนงสลับกันได ถาผมไมอยูทานโสมสุดาเปนประธานที่ประชุมได 

หรือวาจะใหทานที่ปรึกษาหรือวาทานใดเปนประธานทีป่ระชุมก็ไดนะครับ หรือทานวัชรินทรก็ได 

เพราะฉะนัน้เอาเปนวา เราสรุป เพราะวาถามแลว 

ทีนี้เร่ืองตอไปคณะทํางาน คณะทํางานทีเ่รามีอยูแลว กรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ ทีจ่ริง 

มีอยูแลว แตปญหาเปนอยางนี้ครับ อาจจะตองขอรบกวนเพิม่เติม เนื่องจากวามันมีกรอบที่ ๔ กรอบที่ ๔ 

คือกรอบปลายเปด เชน เร่ือง ศาสนาพทุธเรื่องอะไรหลาย ๆ เร่ือง เร่ืองคําปรารภ เร่ืองบทเฉพาะกาลอะไร

ตาง ๆ และ กรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ กจ็ะหลุดในเรื่องสุดทาย คือเร่ือง Open end เร่ืองกรอบทีไ่มมีกรอบ 

คือ ทุกเรื่องทนีี้ไมรูวาถาหากจะขอเนื่องจากวาตอนนั้นตกลงกนัไวมหีลายทานถาเราสะดวกจะใหพวก 

ครบทีมจะไดไปขอคําปรึกษา และมีผูรับผิดชอบโดยตรงไดนะครับ คือตอนนี้ในสุดทายผมดูเนนทีก่รอบ ๒ 

สถาบนัการเมอืง เพราะเหมอืนกับวาในทางความเปนจริงไมมีคนดู ผมเลยตองมาดเูร่ืองกรอบ ๓ ทานคณิต

ก็ชวยดูอยูทานวัชรินทรดูแลอยางแข็งขนัมาก แมวาทานก็มีภารกิจคอนขางเยอะ ทานก็ดูใหอยางละเอียด  

ทีนีก้รอบที่ ๔ ทําอยางไรครับ เพื่อใหการทํางาน เพราะวาพวกทีมคณะทํางานเขาควรจะตองเปนที่ปรึกษา

ไมรูวาทานมีนดัไหนสะดวกไหมครับ ถาเผือ่เขามีขอสงสัยอะไรตาง ๆ จะไดขอคําปรึกษาได ทานจะเปน

ผูใหญมากไปครับ ผมจําไมไดคุณปทมาอยูกรอบ ๒ ใชไหมครับ ทีนี้กรอบสุดทาย 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      นวพร ๕/๒ 
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  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานคะ จริง ๆ แลวดิฉันวาการที่เราได

เคยมอบหมายแลวก็ใหทานชวยกนันี้มนัก็ยังด ีก็นาจะเปนไปตามเดิมได เนื่องจากวาทานเหลานัน้ไดเขาไป

ในอนุกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญกรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ อยางทานวัชรินทรทานอยูกรอบ ๑ รวมกับ

ทานรัชฎาภรณทานก็จะเปนที่ปรึกษาไดอยางด ีในเนื้อหาสาระ อยางกรอบ ๒ ทานคณิตทานอยูทานก็จะ

ชวยใชหรือไมใช กรอบ ๓ ทานประโภชฌในกลุมพวกเราที่เปนอนุกรรมาธิการ แลวกท็านก็ไปเขานัง่อยูใน  

๓ กรอบ เรียบรอยแลว และเปนนกักฎหมายทัง้หมด พัฒนากม็ีคุณภาพอยูแลว ฝากทานตรงนัน้ตามทีเ่รา

เคยคุยกัน ถากรอบ ๔ นี้ไมนาจะมีปญหาหรอก เพราะวาเปนคาํปรารภเปนรูปแบบเปนอะไรที่ตองรอนิด

หนึง่สวนหนาสวนทายปะ ดฉัินชวยได และก็ทานคุณหญิงมามอง ๆ ก็ในเรื่องของภาษาทุกคนมามอง ๆ แต

จริง ๆ แลวคือนอง ๆ ทีท่ําตรงนี้คือตองยกรางมาใหเราดูกอน ไมใชเรามานัง่รางนัง่เขียน คือ นอง ๆ เขาทํา

เตรียมมาเลย และดิฉันกับคุณหญิงชวยกนัไปดู ทานเปนหลกั ดิฉันกช็วย  

ประธาน  :  เขาเขียนมาใหครบทุกหนากอนเลยในที่สุด คําปรารภ ก็ไมรูจะแกไข 

อีกหรือไม อยางเรื่องพระพทุธศาสนาในที่สุดมันก็จะไปจบที่คําปรารภหรือวาจะไปอยูตรงไหน อยางไร  

ในที่สุดตอนนีท้ี่ผมฟงมาไมใสเขาไมเอาเรือ่งพระพุทธศาสนากรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเขา 

ไมเอาครับ และที่ฟงชาวบานไปฟงภาคใต ไมเอา อยางไรก็ไมเอา ทั้งพทุธทั้งมุสลิม ไมเอาครับ  

เดี๋ยวรอคําถามที่เขาไปถาม ๗๖ จังหวัดดกีวา คําตอบจะออกมาตรงนัน้ คือ ในสวนนี้เดี๋ยวขอมูลจะคอย ๆ 

ทยอยออกมาครับ  ตกลงอยางนีน้ะครับ วาคณะทํางานจะกาํหนดวนัจะอะไรอยางไร 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  เลขานกุารก็ไมตองออกชื่อวาใคร ดิฉันก็มาเขามา

ประชุม แลวกม็าบอกวาไมตองเขียนหรอก ผมเขียนไวเสร็จเรียบรอย ทานเดโชก็บอกวาผมไมเอา ผมมาให

คณะอนุกรรมาธิการทานกเ็ถียงอยางนี ้ในที่สุดพอถึงเสียเวลาจริง ๆ เขาก็เอาออก แลวเอาจุดไขปลาใสเขา

ไปเต็มเลย พอเขาไปถึงในสภานาทีแรกก็โดนเลย เพราะวา ส.ส. ฝายคานเขาเตรียมแลว เขาบอก

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมมีความสมบูรณเพราะมีจุดไขปลา และทานเดโชไดลุกขึ้นอภิปรายบอกวา คณะนี้ 

คุณหญิงกุลทรัพยเปนคนราง ดิฉันไมอยูในนัน้จะบอกอนันี ้ไมใช คือวาดิฉันรางเสรจ็แลว แลวเขาไปเสนอ 

ในคณะ สสร. มาเต็มหองที่ตึกวุฒิสภา ทกุคนซักอยางกบัดิฉันเปนจาํเลย ดิฉันก็รูสึกชักโมโหแลวนะอุตสาห

มาทาํงานใหฟรี ๆ ถามบอกวาคนนี้เขาวาอยางนี้ ๆ ถามบอกวาถาอยางนัน้เอาอยางนี้ก็แลวกันคุณอยากแก

วาอะไร คุณบอกแกมาเลย ถาคุณไมพอใจตรงนี้คุณจะแกเปนอะไร ๆ เขาเงียบกนัหมดเลย เพราะเขาไมได

เตรียมตัว เขาเตรียมจะมาฉะเราในที่สุดดิฉันก็บอกถาไมแกดิฉันก็ไมแกตามนี้ ตามนีท้ํามาอยางดีแลว 

ประชุมกันตัง้ไมรูกี่คร้ังแลว แลวก็ยกราง มันไมมีอะไรยากเลย ก็เอาของเกามา ๑๖ ฉบับ ดิฉันเอามา ๑๖ 

ฉบับ แลวก็เอาใหเขาในความนี้วา ตองการอะไร เลาใหฟงไมมีปญหาอะไรหรอกคะ คือ ถามีคาํราง คํา 
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ปรารภ เราก็ดไูปตามนัน้ บทเฉพาะกาลตอนขางหลงั ซึง่ดิฉันไมไดทํา จาอยูในสภาทานเดโชออกชื่อ

คุณหญิงกุลทรัพยเขาไปเตม็กลางสภาเลย ทกุคนมาวนัพรุงขึ้น เขากจ็ะมาแยทุกคนที่เจอหนา    

ประธาน  :  ผมขยายความนิดหนึ่ง ทีมพวกคุณตอนนัน้ไมรูอายุเทา แตวาถาคุณไป 

อานจะรูวาเปนประเด็นใหญมาก ในการรางรัฐธรรมนญูป ๒๕๔๐ อภิปรายกันยาวมาก เร่ืองจุดไขปลา  

ตอนนี้คุณไดเห็นตวัจริงแลวครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  คือกุลทรัพยไมไดใสจุดไขปลารางไปอยางดีเลย เต็ม

รูปแบบจะมีเฉพาะศุภมัสดุจดุไขปลาแน เพราะวายงัไมไดทรงลงพระปรมาภิไธยจะไปใสไดอยางไร   

จุดกัลปอะไรไมมี ตองใหทานทรงลงพระปรมาภิไธยกอนถึงจะรูวาวันอะไร วันที่เทาไร เราถึงจะเอาวันที่ เชน 

๒๓ พฤษภาคม นี้ไปแปลเปนภาษาบาล ีซึง่เราเตรียมพรอมอยูแลว วาถาทรงลงพระปรมาภิไธยแลวเราจะ

เร่ืองกลับมาเขียนภาษาบาลใีห กม็ีแคนั้น นอกจากนัน้กจ็ะมีความเต็มครบหมด แตเขาใหเราไปเสนอแลว 

แลวเขาก็ไปตดัทิ้งเอง เราเปนแคอนุกรรมาธิการแตเขาจะมีอะไรอยางนี้ เขาไปตัดทิง้เอง กเ็ลยกลายเปนวา

เราเปนคนราง ที่จริงเปลาเลยที่เราทําไปดแีลว เลยถูกลอทุกวนัมานาน  

  ประธาน  :  ในเว็บไซตของ สสร. ผมไมรูวาเขาเปดอานไดหมดหรือเปลารายงาน 

การประชุมของป ๒๕๔๐ คาํนี้นะครับ แตวาลองไปรางมาดวย เจตนารมณของตัวคําปรารภ เมื่อกีผ้มคาง 

ไวอันหนึ่ง คือรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ๑๙๕๘ สิทธิในการนัดหยุดงานทีน่ิโคลาส ซารโกซ ีบอกวาจะพยายามให

มันดีข้ึน ใครไปฝร่ังเศสจะรูจะเดือดรอนแสนสาหัส เร่ืองการประทวง การ Strive คือเขาไมอยูในมาตรา 

ใดเลยในรัฐธรรมนูญ มาจากคําปรารภ มาจาก Preamble ภาษาอังกฤษไมรูเรียกวาอะไร ภาษาอังกฤษคือ 

Preamble คําปรารภสําคัญมาก เพราะถาเปนของตางประเทศเรื่องสทิธิเสรีภาพอะไรตาง ๆ บางอยางอยูใน

คําปรารภ เพยีงแตวาเราจะใสแบบไหนเทานัน้เอง จะเขยีนแบบไหน 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  คําปรารภมีวาวนัทีเ่ทาไร แลวก็รัฐธรรมนูญนี ้

มีข้ึนมาทําไม แลวก็จะทูลเกลาถวายใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงพิจารณา และบัดนี้ไดทรง

พิจารณาเหน็ชอบแลว จึงไดทรงลงพระปรมาภิไธย ก็จะมีแคนี้ ประมาณ ๑ หนา เราก็ทาํไป ก็ไมเห็นมีอะไร

ทานเดโช ทานมอบใหเขียน ซึ่งเปนการเขียนภาษาไทยนัน่เอง ไมใชกฎหมายอะไรหรอก เพราะฉะนั้นจงึตอง

เวนวันเอาไว รอเอาแคเอาบาลีมาใสเทานัน้ ศุกัลปอะไรอยางนี้เดือนเมษายนก็ไมใชเดือนเมษายน เขาบอก .

ขางขึ้นขางแรมอะไรก็จะมีคาํภาษาบาลีใส เปนแบบฉบับของรัฐธรรมนญูไปเปดดูนะคะ   

ประธาน  :  วนันี้เราคงจะขอเวลาอีกประมาณไมเกนิ ๕ นาท ีเพราะวาตอนนีจ้ะ  

๑๗.๐๐ นาฬกิา ผมขอเสนออยางนี้นะครับวา ๑. เรายืนยันวนัประชมุ วาเปนวนัจนัทรเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  

ทีนีก้ารทาํงานในรูปแบบของคณะทํางานกรอบตาง ๆ นะครับ วันที่ที่จะสะดวกผมกับทานโสมสุดาจะ

สะดวกวนัจนัทรชวงเยน็ คือประชุมแลวกป็ระชุมกันทัง้วันตอเนื่องไปได ทีนีก้รอบอื่น ๆ คงตองปรกึษา 
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คนที่มาจากกรอบตาง ๆ แลวลองหาดูวาจะประชุมกนัตรงไหน เพราะตองดูความสะดวกของคนทีจ่ะมาชวย

ดูแลในแตละกรอบดวย ดูวนัอื่นตอไปนะครับ ทีนีม้ีประเด็นที่จะหารืออยู โอ.เค. ครับ เชิญครับ ณฎัฐินี 

  นางสาวณัฏฐินี พัดฉวีวรรณ  :  ดิฉัน นางสาวณัฏฐิน ีคือจะถามวาตกลงคือมาตราที่ไมมี

การแกไขมีการกลาวถงึตกลงจะใหเขียนอยางไรจะไดดําเนินการเลย 

  ประธาน  :  เขยีนมา ๒ แบบ เขียนแบบมาเหมือนป ๒๕๔๐ แลวก็ไมตองเขียนอะไรตอ 

แบบที่ ๑ แบบที่ ๒ ก็คือกาํลงัคนหาในสิ่งทีรั่ฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เขาก็รางกนัไป แลวก็ไมรูมันคืออะไร ทีนี้

ตองพยายาม ทนีี้ผมมีเอกสารมีเอกสารทีค่นไปเขียนมา มีคนไปเขียนมาในเว็บไชตหนาแรกมันมคีนอธิบาย

รัฐธรรมนูญอยู คือคนพยายามอธิบายมอียูในเว็บไซต สสร. หนาแรกเลย แลวลองมาดูวามันจะไหวไหม

อยางไรนะครับ แตขอสําคัญก็คือวาชาวบานเขาอานกฎหมายไมรูเร่ือง เพราะฉะนัน้ตองถอดความอาจจะ

เปนอยางนั้นวตัถุประสงคนัน้ก็ตองอธบิายวา ตรงนีท้าํไมเราเขียนแบบนี้ เพื่อเปนชวยชาวบานวา มาตรานี้

เขียนไวทําไมเอาตรงนี้เปนหลักไวกอน แลวลองมาดูแลวก็ตองปรึกษาแตละกรอบ แตเราลองมานัง่เขียนไว

กอน ทนีี้ปญหาก็คือวา ในครั้งตอไปลองดูเอาเทาทีม่ีเขามา เทาทีพ่รอม แลวก็เอามาเสนอซึง่เราจะประชุม

อีกทีตอนที่เรานัดประชุมคร้ังตอไปนะครับ เกือบจะลืมเลยนะครับ ก็คือ วนัจันทรที ่๒๘ พฤษภาคม เวลา

๑๓.๓๐ นาฬกิา ขออนุญาตนัดประชุมตรงนี้ ลองดูวาวนันัน้เอาเขามา ๕ มาตรา ๑๐ มาตราก็ยงัดี  

แลวคอย ๆ ทาํงานไป ชวงแรก ๆ จะทํางานชาหนอย ยุงยากหนอย แตวาขั้นตอไปก็อาจจะเร็วขึน้ได ถาเรา

เห็นตวัอยางอะไรตาง ๆ นะครับ แตวาเราตองดูในที่เราทํางานไปแลวอาจจะชวยทําใหเราเขียนเจตนารมณ

ไดงายขึ้น ที่ผมแนะนําก็คือวา คุณจะตองดูเอกสารที ่เดอะ ไทด รีสอรท เราพยายามดูเปรียบเทยีบกับตาราง

ใน เลมเขยีวตาง ๆ แลวลองเขียนออกมา มีตัวออกมาแลวก็คอย ๆ แก คอย ๆ เติม อันนัน้จะทําใหทาํงานได 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :   ของอาจารยเปนตัวอยาง 

ประธาน  :  แลวรูปแบบนี้อนุกรรมาธกิารก็เหน็วาเปนรูปแบบที่นาจะยึดถือเปนแนวทาง 

ไดนะครับ ก็ลองไปดูข้ันตอนตอไปก็คือเราตองเริ่มเสร็จแลวนะครับ 

คุณหญิงกุลทรัพย เกษมแมนกิจ  :  วานองเขาอาจจะลาํบาก เพราะวาเทาที่ดิฉันดูแลว 

แยมาก สําหรับนองเขาที่จะใหมาตราที่ไมมีใครแตะ และคงเดิมอะไรอยางนี้ อันนั้นรอไวกอนและก็ปรึกษาที่

เปนนกักฎหมายวา จะออกมาอยางไร ถงึจะทาํไดใชไหมครับ แตขณะนีน้องควรจะไปรีบทําอะไรที่มันไมมี

ปญหาไปกอนระยะเวลาทีเ่รามีอันที่มีปญหาเราคอย ๆ ปรึกษาและอาจจะออกมายังไมไดรูปแบบที่แนนอน 

ตอนนี้เราบอกใหยกราง แตนักกฎหมายเขาอาจจะมีความเห็นตามทีอ่าจารยอําไพวาคงเดมิ ๆ แตคงเดิมมัน

ไมมี ในนี้มนัเปนบันทึกเลมนี้เหมือนที่นองทาํมากรรมาธิการอภิปรายกันวาอยางไร อะไรดูคราว ๆ อันนี้ไมใช

เจตนารมณเลย คือ บนัทกึการอภิปรายเหมือนทีเ่ราบอกขอมูลเบื้องตน เดี๋ยวเราเอาไปทํา เราเอาขอมูลนี้มา

เปนพืน้ฐาน เพราะฉะนัน้ถานองทาํทีม่ันไมมีปญหาไปกอนเราจะไดทุนเวลาไป และในระหวางนีก้ค็อย 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      นวพร ๕/๕ 

วันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ปรึกษานักกฎหมายที่อาจจะมีความเหน็ทีด่ีวา มนัควรจะทําอยางไรถึงจะไดรูปแบบออกมา แลวคอย ๆ 

ยอนกลับไปทาํนะคะ 

ประธาน  :  เมือ่ไมมีอะไรแลว ผมขอปดประชุมครับ 

                    

                               เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๕ นาฬิกา 

กลุมงานชวเลข 1 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 


